

รายงานการประชุมการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบ Zoom Meetings App

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม

๑. นพสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล	ประธาน
๒. นายเสรี พงศ์นฤเดช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	(รอง.นพ.สสจ.สตูล)
๓. นพ.ปวีตร วนิชชานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู	
๔. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ	
๕. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า	
๖. พญ.นันทิกานต์ อุบล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนกาหลง	
๗. นายสุทธิมาศ บินสะอาด	แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	
๘. นางฉัตรพิไล เจียรณัย	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ	
๙. นายมะรอฟี เจ๊ะสื่อแม	รท.หัวหน้างานระบาดฯ	
๑๐ นายภูวนาท ภัทรากินันท์	สาธารณสุขอำเภอเมือง	
๑๑ นายสมชาย เรืองแก้ว	สาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า	
๑๒ นายเจนฤทธิ์ รอกेत	รท.สาธารณสุขอำเภอละงู	
๑๓ นายศักดา รอกेत	รท.สาธารณสุขอำเภอท่าแพ	
๑๔ นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต	รท.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ	เลขการ
๑๕ นายจักรพงศ์ เหล่าทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษม ไปรสูย์น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
---------------------	-----------------------------

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

สสอ.ทุ่งหว้า - เคสความเสี่ยงสูงที่ตำบลนาทอน และตำบลป่าแกบ่อหิน ๓ กลุ่ม มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้จำกัดพื้นที่ และให้สุขศึกษา แนะนำการปฏิบัติตัวทุกคน การวินิจฉัยทั้ง ๓ กลุ่ม ได้รับการ swab ผลเป็นลบทั้งหมด

รพ.ทุ่งหว้า - เหตุการณ์ปกติ มีผู้ป่วย discharge ๑ ราย ขณะนี้เตียงว่าง ๑๖ เตียง มีผู้ป่วย ๑๔ ราย เป็นชาย ๗ ราย หญิง ๗ ราย

ประธาน - ขอให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการจำกัดพื้นที่และออกแบบการปฏิบัติตัวด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

รพ.ละงู - วันที่ทีมจาก สสอ. และรพ.ละงู ได้ลงพื้นที่ swab กลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ ๑๒๐ คน แบ่งเป็น ๒ จุด คือ สกอ.ละงู และที่ LQ อบต.ละงู ในรพ.สนามมีผู้ป่วย ๒ ราย จะครบกำหนด ๒๑ วัน ในวันที่ ๑๓ นี้ และจะกักตัวที่บ้านอีก ๗ วัน รวม ๒๘ วัน สำหรับผล swab จะแจ้งความคืบหน้าในการประชุมวันพรุ่งนี้

**รก.สสอ.ละงู** - เมื่อวานนี้ Cluster ของตำรวจที่ swab ไป พบว่าติดเชื้อทั้งครอบครัว กลุ่มนี้ได้นำเข้า LQ คาดการณ์ว่ากลุ่มเสี่ยงสูง ๔๐ คน จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ ๑๐% สำหรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง กรณีคุณนายผู้กำกับฯ สกอ.ละงู รวม ๑๕ คน พบว่ามีเด็ก ๒ ราย ผู้มีโรคประจำตัว ๑ ราย ได้ให้คำแนะนำ และจำกัดพื้นที่แล้ว ทุกคนปลอดภัย ส่วนครอบครัวของผู้กำกับฯ แยก HQ ที่บ้านพัก ใช้เวลาประมาณ ๖ ชม. ในการจำกัดพื้นที่ มีประเด็นเพิ่มเติมแจ้ง อำเภอเมือง คือ ได้มีการไปท่องเที่ยวพักค้างคืนที่เกาะหลีเป๊ะ ๓ วัน ๒ คืน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**รก.สสอ.ท่าแพ** - การควบคุมโรคของอำเภอท่าแพ ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม ผู้ที่อยู่ HQ LQ อาการปลอดภัยดี ปฏิบัติตัวตามระเบียบอย่างเคร่งครัด วันนี้มีการแจ้งจากจังหวัดว่ามีผู้ป่วย ๓ ราย กำลังรอการยืนยันผล Lab มี ๑ รายจากกรุงเทพฯ Admit อยู่รพ.ท่าแพ อีก ๒ ราย จาก ฮาฟิรทางยางก็รอผลยืนยัน ทุกรายได้จำกัดเตียงพื้นที่ไว้หมดแล้ว การจำกัดพื้นที่ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน

**รพ.ท่าแพ** - รพ.สนามท่าแพ มีผู้ป่วย ๕๐ ราย กลับบ้านแล้ว ๒ ราย ฮาฟิรที่สาคร มี ๖ ราย จะครบกำหนด ๑๔ วันในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รอผล swab ยืนยัน ๓ คน ข้างต้น ไม่มีประวัติเสี่ยงสูง ในภาพรวมสถานการณ์ยังดีอยู่

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**รพ.ควนกาหลง** - สถานการณ์ของรพ.ควนกาหลงยังปกติดี สำหรับในพื้นที่ ผอ.รพ.สต.ทุ่งนุ้ยได้ทำความเข้าใจกับชุมชนเรื่องมาตรการต่าง ๆ แล้ว กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ปลอดภัยอาการปกติ

**ประธาน** - ขอให้รพ.ควนกาหลง เตรียมตัวเปิด รพ.สนามเอาไว้ด้วย จะมีคนสตูล ๖ - ๑๐ คน จากกรุงเทพฯ ที่จะเดินทางกลับมา จะสร้างกลุ่มไลน์หมอครอบครัวออนไลน์เพื่อพี่น้องชาวสตูล สำหรับไว้ประสานงานและแจ้งข่าวคราว แนะนำการปฏิบัติตัวต่าง ๆ จะเชิญผอ.รพ.ควนกาหลง เข้าร่วมกลุ่มด้วย

**รพ.ควนกาหลง** - ผู้ป่วยของอำเภอควนกาหลง ส่วนใหญ่จะรักษาตัวที่ รพ.สตูล มีหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุเป็นเบาหวาน มีพบเชื้อลงปอด ๒ ราย และเด็ก ๆ ที่ตามแม่ได้ด้วย

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**สสอ.เมือง** - เมื่อวานได้รับรายงานยืนยัน ผู้ป่วย ๓ ราย รายแรก ที่ตำบล คลองซุด เดินทางมาจากกรุงเทพฯ กักตัว HQ แยกเดี่ยวไม่มีผู้เสี่ยงสูง พบเชื้อรักษาตัว รพ.สตูล

รายที่ ๒ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากนร.บ้านควน เป็นผู้หญิงสูงอายุ กลุ่มนี้กักตัว HQ มากกว่าสัปดาห์แล้ว จำนวน ๙ คน

รายที่ ๓ เดินทางมาจากนครปฐม ไม่มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน ขณะนี้รักษาตัวอยู่รพ.สตูล ทั้งหมดปลอดภัยดี

**ประธาน** - เน้นความปลอดภัย การจำกัดพื้นที่เพื่อควบคุมโรค และการวินิจฉัยตามความเหมาะสมจากประวัติหรือการ swab การทำ Home Isolation ขอให้เตรียมการเพื่อดำเนินการด้วย

**สสอ.เมือง** - กรณีบ้านควน อาจจะมีการเปิด รพ.สนามที่มีสยิดบ้านควน สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ได้หารือกับทีมหมอของ รพ.สตูลแล้ว สำหรับผู้สมัครใจฉีดวัคซีนได้ส่งไปฉีดแล้ว ๑๐๙ คน จากบ้านควนหมู่ ๓

**ประธาน** - ให้หาวิธีจูงใจ ฝากส่งกำลังใจให้น้องเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ด้วย

**เสรี พงศ์นฤเดช** - กรณี Cluster ของบริษัทรถยนต์ ในแผนกช่างยังมีคนปฏิบัติงานอยู่ ขอให้สสอ.เมืองสตูล ช่วยเข้าไปจัดรูปแบบในการปฏิบัติงาน และดูแลแนวทางการปฏิบัติด้วย

**ประธาน** - ให้ความสำคัญปลอดภัย จำกัดพื้นที่กักบริเวณในการควบคุมโรค การวินิจฉัยตามประวัติ หรือการตรวจ swab ตามสถานการณ์

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**ปิดประชุม** ๑๒.๐๐ น.



(นายจักรพงษ์ แผล่ทองคำ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม